

ความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดย น.ท.หญิง ชัญญา ศิริพงษ์

หน.จัดเก็บข้อมูล กปศ.ยศ.ทร.

ความเป็นชาติไทยที่สามารถคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการนั่นคือ คนไทยรักความเป็นอิสระเสรี มีความรักความสามัคคี มีศรัทธาในศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยจึงสามารถดำรงความเป็นเอกราชอธิปไตยมาตราบนานทุกวันนี้ก็เพราะประชาชนคนไทยยึดมั่นอยู่ในสถาบันสูงสุด ๓ สถาบัน อันได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันชาติ มีองค์ประกอบคือ ประชากร เอกราชอธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาล การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เกียรติภูมิ ศิลปะ และวัฒนธรรม

สถาบันศาสนา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่ แต่ประชาชนต่างมีความเคารพนับถือ และมีความเข้าใจต่อกันในทุกศาสนา

สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่คู่กับชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยทุกคนเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นสถาบันเดียวที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นใกล้ชิดกับประชาชนคนไทยมากที่สุด คนไทยโบราณจึงมีความคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ว่า ทรงเป็นนักรบหรือจอมทัพที่ยิ่งใหญ่ ในยามสงครามที่จะต้องเป็นผู้นำทางการทหารออกรบ เพื่อปกป้องคุ้มครองเอกราชของประเทศและประชาชน แต่ในยามสงบทรงเปรียบเสมือนบิดาที่ราษฎรสามารถเข้าเฝ้าได้ ดังหลักศิลาจารึกได้บอกเราว่า หน้าพระราชวังกรุงสุโขทัยมีมัจฉาขวางไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถไปตีเมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากพระมหากษัตริย์ จากแนวคิดในอดีตทำให้เราทราบว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เคียงข้างเหล่าทหารและกองทัพมาโดยตลอด และด้วยเหตุผลนี้เองทำให้การแสดงความรักภักดีของเหล่าทหารในกองทัพต่อองค์พระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์จึงมีหลักปฏิบัติปรากฏให้เห็นชัดเจนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในการถวายการรักษา การรับสนองแนวทางพระราชดำริ รวมทั้งการถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม

พระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นั้น ได้ยังคุณแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาลอันเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และการที่ประชาชนชาวไทยรวมกันเป็นปึกแผ่นและสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้ตราบนานทุกวันนี้ ก็เพราะชาติไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญ เป็นสิ่งยึดมั่นบันดาลใจให้ประชาชนมีความรักใคร่สามัคคี และตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย สามารถเสียดสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งได้ ความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงดูเหมือนจะซึมซับอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคน
